
   

 
จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
  
 
 
 
 
 

วันนี้(31 ส.ค. 54) ที่ห้องประชุมสงขลา 1 โรงแรม บ.ีพี. สมิหลา บีช อ.เมืองสงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการด าเนินงานโครงการ
ศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย ครั้ งที่ 2/2554 เพื่อติดตามความก้าว หน้าโครงการพัฒนา
เหมืองสะบ้าย้อย โดยมีคณะกรรมการระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เข้าร่วมกว่า 30 คน 
 โครงการพัฒ นาเหมืองสะบ้าย้อยได้มี การประชุมคณะกรรมการฯระดั บจังหวัด เมื่อต้นเดือนมีนาคม      
ที่ผ่านมา มีมติให้อ าเภอสะบ้าย้อยแต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับอ าเภอโดยคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วย  
ผู้แทนภาคประชาชนทุกภาคส่วน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกรอบการท างานร่วมกับ กฟผ . ในเรื่องชี้ แจงการประชา สัมพันธ์ท าความรู้ 
ความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ อขอฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่ในการศึก ษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของการพัฒนาแหล่งลิกไนท์สะบ้าย้อย เพื่อน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรร มการฯ
ระดับจังหวัด 
 ส าหรับคณะกรรมการฯระดับอ า เภอ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีการประชุม เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการะบวนการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ชี้แจงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แต่เนื่องจากภาคประชาชนในพื้นที่ต้องการ ให้ผู้น าท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ฯ
เพื่อเป็นแกนน าขับเคลื่อนการท างานของคณะกรรมการฯระดับอ าเภอ ในการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ต าบลทุ่งพอและต าบลใกล้เคียง นอกจากน้ีคณะกรรมการได้เสนอแนะให้ ผู้รับผิดชอบโครงการฯน าคณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อได้รับทราบ
การด าเนินงานและผลกระทบในการจัดตั้งโครงการดังกล่าวต่อไป... 
 

********************************* 
จันจิรา  บัวน้อย//ข่าว 

31 ส.ค. 54 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 


